

**เหตุการณ์สำคัญ**

- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบระยะสั้นจากพายุเฮอริเคน Harvey และ Irma
- ผลสำรวจภาวะธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Tankan) ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งภายในปี 2561 หรือภายใน 150 วันหลังประกาศใช้กฎหมายลูก

**สรุปข่าวเศรษฐกิจ**

**สหรัฐฯ**

- ดัชนี ISM Manufacturing เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น +2.0 จุด มาสู่ระดับ 60.8 จุด ทำระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2547 เป็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ยอดคำสั่งซื้อสินค้าใหม่ และ ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ
- ตลาดแรงงานสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคน Harvey และ Irma โดยในเดือนกันยายน 2560 การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payroll) ลดลง 3.3 หมื่นราย จากที่เพิ่มขึ้น 1.69 แสนรายในเดือน ส.ค. 2560 ในขณะที่อัตราการว่างงานเดือนกันยายน 2560 ลดลงเป็น 4.2% จาก 4.4% .ในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากแรงงานกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น

**ยุโรป**

- รายงานดัชนี PMI Manufacturing ของเดือนกันยายน 2560 โดย Markit ปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.7 จุด เป็น 58.1 จุด บ่งชี้ถึงการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า

**เอเชีย**

**ญี่ปุ่น**

- ผลสำรวจภาวะธุรกิจในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Tankan) ของธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 เพิ่มขึ้น +5 จุด เป็น 22 จุด ซึ่งเป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องติดต่อกัน 4 ไตรมาส นอกจากนี้ ผู้ผลิตขนาดใหญ่คาดว่าจะเพิ่มการลงทุน (Capex) ในปีงบประมาณ 2560 เป็น 4.6% (yoy) เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนที่ 2.9% (yoy)

**จีน**

- PBOC ประกาศลดอัตราส่วนเงินสำรอง (RRR) สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่ปล่อยกู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายของ PBOC โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561

**ไทย**

- นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ชี้แจงต่อประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งภายในปี 2561 หรือภายใน 150 วันหลังประกาศใช้กฎหมายลูก
- อัตราเงินเฟ้อค่อย ๆ เพิ่มขึ้น โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือนกันยายน 2560 เพิ่มขึ้น 0.86% (yoy) และ 0.53% (yoy) ตามลำดับ เนื่องจาก การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตจาก ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงาน

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
หุ้นไทย	SET	+1.36 %	+9.92%	M-S50 M-MidSmall	Neutral	SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.36% มาอยู่ที่ 1,695.97 จุด ด้วยแรงหนุนจาก Fund Flow ซึ่งมีเข้ามาอีกระลอก หนุน SET ขึ้นมาเคลื่อนไหวบริเวณ 1,690 จุด แต่ยังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,700 จุด ไปได้ เนื่องจากมีแรงขายทำกำไร และ Fund Flow ต่างชาติในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ชะลอลงลง ทำให้หุ้นกลุ่ม Big cap เคลื่อนไหวทรงตัว ขณะที่กลุ่มหุ้นขนาดกลางและเล็กเคลื่อนไหวโดดเด่น สำหรับแนวโน้ม SET Index ในสัปดาห์นี้คาดว่าจะขึ้นทดสอบ 1,700 จุด โดยต้องระวังการพักฐานที่อาจเกิดขึ้น โดยปัจจัยภายในประเทศที่ต้องติดตามคือ 1) การที่รัฐจะหารือกับเอกชนเพื่อเตรียมกำหนดทิศทางมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายใช้สอยในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2) การเริ่มประกาศงบของกลุ่มธนาคาร และการ preview งบไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียน ในขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ 1) การคัดเลือกประธาน Fed คนใหม่ 2) การแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์
ตราสารหนี้ไทย	Thai govt 10Y (06/10/2017 @ 2.42%)	+0.00% (ผลตอบแทนไม่เปลี่ยนแปลง)	-0.11% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	SMART, MMM-Plus	Neutral	อัตราผลตอบแทนตลาดตราสารหนี้สหรัฐ อายุ 10 ปี สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 bps โดยผลตอบแทนพันธบัตรไทยอายุ 10 ปี ไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยร่างแผนการปฏิรูปภาษี ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับมาแข็งค่า ขณะที่ ธปท. มีมติเป็นเอกฉันท์ (7:0) ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ส่งผลให้มีแรงเทขายตราสารหนี้อย่างรวดเร็วและทำให้อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 10-15 bps โดยนักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย โดย Fund Flow ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นจำนวน 25,586 ล้านบาท และเป็นตราสารหนี้ตัวยาวกว่า 1 ปี มากกว่า 4,523 ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจาก เป็น 33.32 บาท จากสัปดาห์ก่อนอยู่ที่ระดับ 33.07 บาทต่อดอลลาร์
	USTreasury 10Y (06/10/2017 @ 2.36%)	+0.03% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)	-0.09% (ผลตอบแทนที่เปลี่ยนแปลง)			
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	iBoxx Liquid Investment Grade Corporate	-0.026%	+5.812%	I-SMART	Neutral	หุ้นบริษัทเอกชนปรับตัวลดลง จากการปรับขึ้นของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ เสนอการปรับลดภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่สภาวะ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานลดลงระดับต่ำสุด ส่งผลเชิงบวกต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง และมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งที่สาม ณ สิ้นปีนี้ สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเกิดใหม่ยังคงให้ผลตอบแทนบวก จากอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และปัจจัยพื้นฐานและค่าเงินที่ค่อนข้างผันผวนน้อยลง
	JPMorgan Emerging Bond	+0.042%	+9.021%			
	iBoxx High Yield Index	+0.147%	+6.49%	SMINCO	Slightly Overweight	ตราสารหนี้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนสูง High Yield ยังคงให้ผลตอบแทนบวกที่ดีอยู่ จากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินที่ยังเอื้อต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง แต่อาจมีความผันผวนได้ ในขณะที่ตลาด Mortgage Backed Securities (MBS) ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการเริ่มปรับลดงบดุลของ Fed ทั้งนี้ตลาดค่อนข้างสะท้อนประเด็นนี้ไปบ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผันผวนต่ำ สำหรับ M-SMART INCOME จะเน้นลงทุนในกลุ่ม MBS ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และ กลุ่ม High Yield ที่เป็นตราสารหนี้ประเภทด้อยสิทธิและตราสารแปลงสภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง ออกโดยกลุ่มสถาบันการเงินคุณภาพสูง และกระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ดอกเบี่ยลอยตัว และกึ่งลอยตัว เพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นของสหรัฐ
	Bloomberg US MBS Index	-0.168%	+2.239%			

ประเภทสินทรัพย์	ดัชนี	% ผลตอบแทน (สัปดาห์ที่ผ่านมา)	% ผลตอบแทน (ตั้งแต่ต้นปี)	กองทุนแนะนำ	น้ำหนักการลงทุน	มุมมองการลงทุน
ตราสารทุนต่างประเทศ	US (S&P500)	+1.18%	+13.86%	SI5A3 MINCAI	Neutral	ประเด็นที่ควรติดตาม earning ไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียน S&P500 ที่ทยอยประกาศ (ข้อมูลจาก Bloomberg) คาดว่า Earning ในไตรมาสสาม จะขยายตัว 14.26% yoy และ 6.30% qoq ทั้งนี้กลุ่มแบงค์ที่จะประกาศใน สัปดาห์นี้ คือ JP morgan Citigroup Bank of America และ Well Fargo ตลาดคาดว่าตัวเลขกลุ่มยังไม่น่าสดใสใน ไตรมาสสาม สำหรับนโยบายการเงินของโลก ตลาดให้น้ำหนักการลดขนาดงบดุลของ Fed 4.5 ล้านล้าน เหรียญสหรัฐ มากกว่าการขยายเวลา QE ของ ECB ที่คาดว่าจะลดขนาด QE มาที่ 2 หมื่นล้านยูโร โดยตลาดรอพังก้อยคามาริโอ ดรากีในช่วงปลาย สัปดาห์นี้ นอกจากนี้นักลงทุนยังรอดคอย ความคืบหน้าแผนปฏิรูปภาษี ของทรัมป์ การหาประธาน Fed คนใหม่ สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อตลาดคือ ความรุนแรงบริเวณคาบสมุทรเกาหลี ปัจจัยเศรษฐกิจที่น่าจับตาอาทิตย์นี้ ได้แก่ วันพุธ สหรัฐมีข้อมูล FOMC minute of meeting และ รายงาน Job opening วันพฤหัสบดีทางสหรัฐมี ตัวเลข weekly jobless claim และดัชนี PPI สหรัฐ สิ่งที่ต้องจับตามองอีกอย่างหนึ่ง คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีความผันผวน และ yield สหรัฐฯ 10ปี ที่ปรับตัวขึ้นกรราคาทองคำในตลาดโลก ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเมืองระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและสหรัฐ จะเป็นปัจจัย ประคองราคาทองคำได้ในระยะสั้น ตลาดน้ำมันกำลังจับตามผลกระทบพายุ Nate ที่พัดเข้าชายฝั่งเม็กซิโก ที่จะกระทบต่อกิจกรรมน้ำมันบริเวณชายฝั่ง ในสหรัฐฯ รวมทั้งในเดือนถัดไปจะมีการประชุม OPEC
	Europe (STOXX50)	+0.24%	+9.50%		Neutral	
	Japan (NIKKEI)	+1.64%	+8.24%		Slightly Oveweight	
	Emerging Market (MSCI EM)	+1.97%	+27.93%		Neutral	
	Gold	-0.23%	+11.25%	-	Slightly Underweight	
	Oil (WTI)	-4.60%	-13.60%	-	Slightly Underweight	

**ข้อสงวนสิทธิ์**

- เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเอ็มเอฟซี และใช้สำหรับการนำเสนอภายในประเทศไทยเท่านั้น
- เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามลอกเลียนข้อมูลในเอกสารนี้ หรือห้ามแจกจ่ายเอกสารนี้ หรือห้ามทำสำเนาเอกสารนี้ หรือห้ามกระทำการอื่นใดที่ทำให้สาระสำคัญของเอกสารฉบับนี้ เปลี่ยนไปจากเดิม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอ็มเอฟซี
- ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ได้อ้างอิงจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เอ็มเอฟซี ได้รับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวเนื่องจากข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่ช่วงเวลาที่น่าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิง
- ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เป็นเพียงความเห็นเบื้องต้นเท่านั้น มิใช่คำแนะนำหรือการรับประกันผลตอบแทนแต่อย่างใด
- เอกสารนี้ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือรับรองจากหน่วยงานทางการใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่โดยตรง

**คำเตือน**

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็น สิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์ (I-SMART), กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ดีเวลลอป มาร์เก็ต (I-DEVELOP) , กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์ (I-OIL) , กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล โกลด์ ฟันด์ (I-GOLD) , กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เรียดเอสเตท ฟันด์ (I-REITS) อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางส่วนหรือทั้งหมด ตามแต่ สภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ดังนั้นจึงมีโอกาสได้รับผลกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนรวมถึงกล่าวเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมถึงกล่าวเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการ ลงทุน วัตถุประสงค์การลงทุน และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กรณีที่ลูกค้าปฏิเสธการให้ข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร (Customer profile) ให้บริษัทจัดการ กองทุนสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบว่ากรเสนอนโยบายการลงทุนให้ลูกค้านั้น บริษัทได้พิจารณา ข้อมูลเพียงเท่าที่ลูกค้าให้บริษัทเท่านั้น
- ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน